



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 12 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,330 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,577,445 ราย รักษาหายเพิ่ม 9,205 ราย รักษาหายสะสม 2,436,540 ราย ยังรักษาอยู่ 118,493 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย เสียชีวิตสะสม 22,412 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 408,619,798 (+2,277,067) ราย เสียชีวิต 5,818,930 (+10,427) ราย รักษาหาย 328,499,139 (+2,378,634) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ **เนเธอร์แลนด์** เตรียมยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดภายในสิ้นเดือนนี้ หลัง โอมิครอนส่งผลกระทบต่อเพียงเล็กน้อย **ญี่ปุ่น** สร. อนุมัติยาเม็ดแพกซ์โลวิดของไฟเซอร์ รักษาผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง **สหรัฐฯ** เผยงานวิจัยออกกำลังกาย 90 นาที อาจเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิดและวัคซีนไข้หวัดใหญ่, โนวาแวกซ์ทดสอบวัคซีนโควิดในเด็ก 12-17 ปี มีประสิทธิภาพ 80% **อังกฤษ** เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงพระประชวรโควิดครั้งที่ 2 ขณะที่ทางการอาจยกเลิกการใช้มาตรการคุมโควิดทั้งหมดในเดือนนี้ **สวีเดน** เตรียมยุติทุกมาตรการคุมโควิด **สิงคโปร์** กองทัพส่งกำลังพลลงพื้นที่ที่หนูนุ สร.รับมือผู้ติดเชื้อโควิดที่สูงขึ้น

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, infoquest, INN

- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในทุกมิติ ทั้งเรื่องมาตรการเปิดประเทศ ซึ่งทุกอย่างมีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้น และส่งผลดีต่อการประกอบกิจการต่าง ๆ แต่สิ่งสำคัญต้องระงับการแพร่ระบาดถึงแม้จะไม่รุนแรง ย้ำการเปิดโรงเรียน การท่องเที่ยว การเปิดประเทศ ซึ่งหลายประเทศนำแนวทางของไทยไปปฏิบัติ และล่าสุดสหภาพยุโรป ได้มีมติยอมรับและขึ้นทะเบียนเอกสารรับรองเกี่ยวกับโควิด 19 ของประเทศไทย (Thailand Digital Health Pass) บนหมอบพร้อม ให้มีความเท่าเทียมกับเอกสารรับรองของสหภาพยุโรปแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, thestandard, คมชัดลึก, infoquest, thejournalistclub, thebangkokinsight)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เผยว่า ฝับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการ แต่ให้เปลี่ยนเป็นร้านอาหารแทน ซึ่งต้องประเมินตามสถานการณ์ ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน ย้ำว่าวัคซีนที่ใช้ฉีดตอนนี้เป็นวัคซีนฉุกเฉิน ไม่ใช่วัคซีนถาวรที่ใช้กับไข้หวัดทั่วไป จึงต้องติดตามตลอดเวลา คาดว่าโอกาสต่อไปจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, thestandard, infoquest)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เผย ได้กำชับ อสม. และทุกภาคส่วนยึดหลักปฏิบัติและคำแนะนำในการป้องกันโควิด 19 ต่อเนื่อง ภายหลังกัลล์สเตอร์เพิ่มสูงขึ้นในต่างจังหวัด ส่วน สร. จะเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ได้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้ฉีดไปแล้วกว่า 20% ส่วนศักยภาพเตียงในเขต กทม. สำหรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงยังมีว่างอยู่และเพียงพอ ส่วนผู้ป่วยสีเขียว ที่ประชุม ศบค. จะมีการปรับเกณฑ์การตรวจ ATK รวมถึงผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยให้กักตัวอยู่ที่บ้าน 7 วัน เช่นเดียวกับในต่างจังหวัดที่ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน โดยให้อสม. ให้คำแนะนำในการดูแล ส่วนกิจกรรมวันวาเลนไทน์และวันสงกรานต์ เป็นการรวมกลุ่มคน ขอให้ระมัดระวัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, thestandard, sonthitalk)

- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค. ยังคงระดับสีจังหวัดเหมือนเดิม คือ พื้นที่สีส้ม ควบคุม 44 จังหวัด พื้นที่สีเหลือง ฝ้าระวังสูง 24 จังหวัด และสีฟ้า นำร่องท่องเที่ยว 8 จังหวัด พร้อมคงมาตรการตามเดิม ระบุอัตราการครองเตียง 40% ยังมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยหนักได้ มีการปรับลดค่าตรวจโควิด 19 โดย ATK ตั้งแต่ 1 มี.ค. จากเดิม 80 บาทเหลือ 55 บาท ส่วน ATK โดยหน่วยบริการ 50,000 ราย/วัน สปสช. จ่ายให้จากเดิม 300 บาท ลดราคาไม่เกิน 250 บาท ส่วน RT-PCT โดยหน่วยบริการจาก 1,200 บาท เหลือ 900 บาท และเห็นชอบ "แอร์ ทราเวล บับเบิล" ระหว่างไทย-อินเดีย นอกจากนี้ยังเห็นชอบระบบการอนุมัติเข้าประเทศ Thailand Pass Hotel & Swab System (TPHS) เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ Thailand Pass ติดตามและรับทราบผลในช่วงการตรวจ นทท.ที่เข้าไทย

2. สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กท.ธุรกิจ

- โฆษก ศบค. ระบุ สถานการณ์โรคโควิด 19 ประเทศไทย พบผู้ป่วยอาการหนัก ผู้ป่วยเสียชีวิตคงตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 และยังไม่ได้รับวัคซีนกระตุ้น ขณะที่ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาตามการคาดการณ์ ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในครอบครัว ชุมชน จากกิจกรรมทางสังคมที่รวมกลุ่มคน ได้แก่ งานศพ งานแต่ง งานบุญ เพิ่มขึ้น ประกอบกับพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ พบการระบาดเป็น Cluster ในสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน ตลาด โรงเรียน และชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามกำกับตามมาตรการ VUCA อย่างต่อเนื่อง

3. ยกเลิกโควิด 19 ออกจาก UCEP

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, workpointtoday, thebangkokinsight)

- นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา ศบค. กล่าวถึงกรณีหลายฝ่ายตั้งคำถามว่า ทำไมประเทศไทยต้องยกเลิกโรคโควิด 19 ออกจากบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) แล้วให้ไปใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพของแต่ละบุคคล ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมากในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ฟรี ที่ไม่มีประเทศใดดำเนินการเท่ากับประเทศไทย ขณะนี้รัฐบาลรองรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว ส่วนตัวเห็นว่า ควรช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ ต้องทำใจเพื่อเปลี่ยนผ่านเพื่อให้เป็นโรคประจำถิ่นให้ได้ ทั้งนี้ รัฐบาลจะไม่ได้มีการประกาศยกเลิกในทันที แต่จะให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัว 1-2 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์

- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลได้ประกาศโรคโควิด 19 ว่าเป็นเหตุฉุกเฉินวิกฤต ขณะนี้ยังไม่เห็นข้อมูลหลักฐานเรื่องการยกเลิก แต่หากมีการยกเลิกจริง ทุกระบบจะเข้าไปรองรับอยู่แล้วในการให้การดูแลรักษาตามระบบเดิมที่มีอยู่ ยืนยันว่าหากมีอาการฉุกเฉินจากโควิดยังสามารถเข้ารับบริการยังหน่วยบริการนอกระบบตามระบบเดิมได้

4. วัคซีนเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน)

- ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบสูตรวัคซีนเด็ก ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป และไฟเซอร์ฝาสีม่วง 2 เข็ม สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ส่วนเด็กโตสามารถเลือกได้หลายสูตร ส่วนประชาชนทั่วไป การรับเข็มกระตุ้น 3 และ 4 ยังเป็นสิ่งจำเป็น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

- นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเด็ก ว่า ยืนยันว่ามีความจำเป็น เพื่อลดป่วยหนัก ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้เด็กรับวัคซีนโควิดสูตรไขว้ เพราะมีไฟเซอร์พอดิศร 2 เข็ม และรัฐบาลก็ให้บริการฟรี ส่วนความกังวลเรื่อง mRNA แล้วเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ไปจนถึงว่าจะเกิดการตกค้างนั้น ปัจจุบันมีข้อมูลจากสหรัฐฯ และแคนาดาพบว่า ฉีดไฟเซอร์เต็มโดสในเด็ก 2 เข็ม ห่างกัน 8 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันขึ้นดีกว่าการฉีดห่าง 4 สัปดาห์ถึง 10 เท่า และช่วยลดการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ด้วย

5. เตือนอย่าหลงเชื่อเอกสารการขึ้นทะเบียนวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ประชาชาติ, thailandplus

- อย. เตือนตามที่มิเอกสารปรากฏเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อย. เรื่องการขึ้นทะเบียนวัคซีน ขอแจ้งว่าเอกสารทั้ง 3 ฉบับไม่ได้ออกโดย อย. เป็นเอกสารปลอม ประชาชนอย่าหลงเชื่อ

6. คลัสเตอร์และการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ข่าวสด, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์)

- ศบค. เผย 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดได้แก่ กทม. 3,019 ราย สมุทรปราการ 979 ราย ชลบุรี 785 ราย นนทบุรี 615 ราย ภูเก็ต 412 ราย สมุทรสาคร 374 ราย นครปฐม 318 ราย ราชบุรี 314 ราย ปทุมธานี 302 ราย และ นครศรีธรรมราช 297 ราย ผอ.ศบค. ขอให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบ 10 จังหวัดนี้ลดตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ได้

- นครราชสีมา จับตา 14 คลัสเตอร์ ตรวจ ATK แม่ค้าตลาดประปากลาง ผลบวก 86 ราย... ลำปาง คลัสเตอร์ที่ถนนสถานบำบัดพิเศษ ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย สะสม 210 ราย ... บึงกาฬ นักเรียน ร.ร.อนุบาลศรีวิไล ติดเชื้อจากผู้ปกครอง มาแพร่เชื้อเพื่อนร่วมชั้นอีก 13 ราย... สุรินทร์ ระบาดหนักหลายคลัสเตอร์ ปิดหลายหมู่บ้าน

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ)

- ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบแผนการรับบริจาควัคซีนให้กับต่างประเทศ และส่งวัคซีนแลกเปลี่ยนคืนต่างประเทศ โดยรับบริจาควัคซีนซิโนแวค 5 แสนโดส จากจีนเมื่อ 8 ม.ค. 65 และมีแผนรับวัคซีนไฟเซอร์ 400,140 โดส จากฝรั่งเศสในช่วงเดือนมี.ค. 65 ส่วนแผนการส่งวัคซีนและเปลี่ยนคืนให้ต่างประเทศ คือ ส่งวัคซีนแอสตราฯ คืนสิงคโปร์ และภูฏาน นอกจากนี้ ยังมี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แผนการบริจาควัคซีนให้แก่ต่างประเทศ ประกอบด้วย วัคซีนแอสตรา 5 แอส-1 ล้านโดส ให้เมียนมา ลาว เวียดนาม เนปาล เคนยา และประเทศเอธิโอเปีย โดย สธ. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและขนส่งวัคซีนและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะขออนุมัติ ครม. ต่อไป</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า การบริจาควัคซีนเพื่อเป็นการเสริมทางด้านมนุษยธรรมแล้ว อีกด้านยังเป็นการนำไปให้กับกลุ่มประเทศแอฟริกาที่มีการติดเชื้อสูงและไม่มีกำลังซื้อวัคซีนเพียงพอ โดยได้มีการประสานไปยังองค์การอนามัยโลก เพื่อให้การบริจาคผ่านโครงการโคแวกซ์ ซึ่งได้รับการรับรองแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. โพสต์ข้อความ ระบุ ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น เพราะมีการผ่อนคลายมาตรการ แต่จำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในเกณฑ์ที่ระบบรักษาสามารถรองรับได้ กทม. พร้อมรับมือหากมีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น ทั้งในส่วนของระบบการรักษาแบบต่างๆ และยารักษา นอกจากนี้สายด่วน สปสช. โทร 1330 กด 14 และสายด่วนศูนย์เฮอร์วีน โทร 1669 กด 2 กทม.ได้จัดให้มีศูนย์ EOC ทั้ง 50 เขต เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประสานเข้าสู่ระบบการรักษา</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaigov, thailandplus) ทวีตช่อง 9</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมด้วย นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสุขภาพปฐมภูมิ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็งประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ โดยในปี 2565 ตั้งเป้าเพิ่มหน่วยบริการปฐมภูมิและให้คนไทยมีหมอประจำตัวอีก 30 ล้านคน รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการและบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล เพิ่มความสะดวกในการจัดทำบัญชีรายชื่อแพทย์คู่กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดูแลรักษาให้คำปรึกษาและประสานการส่งต่อเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	-
<p>ความคืบหน้าโมบาย ATM ผู้ป่วยไปกดเงิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, sanook)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 6 สั่งการตรวจสอบ จนท.รพ.บางละมุง ลักลอบนำบัตร ATM ผู้ป่วยที่เสียชีวิต ไปถอนเงิน 4,500 บาท พบว่าทำจริง ขณะนี้ดำเนินการทางวินัยแล้ว ส่วนทางคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	-
<p>โรคหลอดเลือดสมองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นายแพทย์ธิดิ แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย ร่วมมือกับ สปสช. และคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน และสิทธิประโยชน์การฝังเข็มรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	-
<p>อาการปวดหัว สาเหตุโรคสมองและระบบประสาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100, thailandplus</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย อาการปวดหัวมีทั้งเกิดขึ้นจากความผิดปกติของสมองและระบบประสาทหรือเกิดจากปัจจัยอื่น หากมีอาการปวดหัวร่วมกับความผิดปกติทางระบบประสาทควรรีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล วิธีการรักษาโดยใช้แผ่นคาบดศีรษะที่มีการใช้ไฟฟ้าขนาดน้อย ๆ กระตุ้นเส้นประสาทเพื่อลดการทำงานที่มากเกินไปหรือผิดปกติ ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานอื่น ๆ และราคายังค่อนข้างสูง หากจะเลือกใช้วิธีการรักษาใดควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อน แต่ดีที่สุดคือการเข้ารับการรักษาและซื้อรับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป</p>	-
<p>แนะนำกรีนยาคุมฉุกเฉินเมื่อจำเป็น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ch7, thailandplus, mcot</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เผยว่า 14 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันวาเลนไทน์เทศกาลวันแห่งความรัก มักเกิดเหตุการณ์มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ หญิงสาวมักใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม เตือนให้ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เพราะมีผลข้างเคียงและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ วิธีหนึ่งที่ดีป้องกันการท้องไม่พร้อมและโรคทางเพศสัมพันธ์คือการใช้ถุงยางอนามัย แต่ต้องเลือกใช้ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เตือนกินปลาหมึกชื่อ เสี่ยงแบคทีเรีย-พยาธิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ,, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, kapook, ejan, mcot, INN) ทวีตช่อง 5, 9</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนกระแสดังกล่าวการกินปลาหมึกชอตแบบดิบ เสี่ยงได้รับเชื้อแบคทีเรียและพยาธิ อาจทำให้เกิดอาการท้องเสีย อาหารเป็นพิษ หากรุนแรงอาจเกิดอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ รวมถึงเกิดความผิดปกติอื่นๆ และส่งผลเสียกับร่างกายในระยะยาวได้ ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ก่อนนำวัตถุดิบมาปรุงต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีตกค้าง และต้องปรุงให้สุกอย่างทั่วถึง ยืดหลักกินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว ล้างมือ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ ควรสังเกตป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้บริโภค</p>	-
<p>แนะใช้เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ให้ปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ 5 วิธีใช้แอลกอฮอล์ให้ปลอดภัย ได้แก่ 1. ไม่ควรใช้สเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณที่มีเชื้อเพลิงหรือเปลวไฟ เนื่องจากแอลกอฮอล์สามารถติดไฟได้ 2. ไม่ควรแบ่งแอลกอฮอล์สำหรับการฆ่าเชื้อใส่ในขวดน้ำ เพราะอาจมีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นน้ำดื่มได้ 3. ไม่ควรเก็บไว้ในรถที่จอดตากแดด เพราะในรถอุณหภูมิสูงจะทำให้แอลกอฮอล์ระเหยและประสิทธิภาพลดลง 4. ไม่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ในที่แคบ จะทำให้เกิดการฟุ้งโดนใบหน้า เข้าตา และเมื่อหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคือง และ 5. ไม่ควรใช้เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณผิวหนังบอบบาง อาจเกิดการระคายเคือง และแสบร้อนบริเวณดังกล่าว</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอแนะนำวิธีการรักษาแผลเบาหวาน และแก้พิษงู ด้วยการอาบน้ำต้มจากสมุนไพรชื่อดัง ว่า ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการนำปอชื่อดังมารักษาแผลเบาหวาน และแผลงูกัด อีกทั้งผลทั้งสองชนิดสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้หากมีการติดเชื้อซ้ำซ้อน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง</p> <p>- สถาบันโรคทรวงอก ยืนยัน ประเด็นอาการปวดท้องข้างซ้ายบน เป็นสัญญาณของโรคหัวใจ เป็นข้อมูลบิดเบือน โดยอาการเจ็บแน่นที่ท้องข้างซ้ายบนไม่ได้เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งถ้าผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวควรจะต้องมีการซักประวัติอาการข้างเคียงประกอบเพื่อให้การวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างถูกต้อง</p>	-
<p>ญาติผู้ป่วยควั่นปิ่นไซซ์ จนท.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ linetoday</p> <p>- จนท.ตึกอุบัติเหตุ รพ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ แจ้งตำรวจ เหตุนายพิพัต สอนสิน ชาวบ้านในพื้นที่พยายามควั่นปิ่นไซซ์ จนท. ขณะเข้าไปทำบัตรผู้ป่วยให้กับญาติ แต่ถูก จนท. ซักประวัติมากเกินไปจึงอารมณ์เสีย</p>	-